

TIN TÔN GIÁO

TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU

Hội thảo quốc tế về Tín ngưỡng thờ Mẫu và lễ hội Phủ Giầy vừa diễn ra trong hai ngày 31/3 và 1/4/2001 tại Hà Nội do Trung tâm KHXH&NVQG và UBND tỉnh Nam Định chủ trì với sự tài trợ của Hội đồng Khoa học Châu Á và một số nhà hảo tâm. Trong khoảng 40 tham luận gửi tới Hội thảo, hơn một phần ba bàn về lịch sử của tín ngưỡng Mẫu và các sinh hoạt tín ngưỡng có tính dân gian, số còn lại nói về các sinh hoạt lên đồng. Đây là Hội thảo đầu tiên về sinh hoạt tín ngưỡng đặc biệt này được tổ chức tại Việt Nam. Tiến sĩ Frank Proschan, một chuyên gia bảo tàng học, đã lưu ý đến việc nhận thức đầy đủ hơn về quá trình bảo tồn một truyền thống văn hóa tín ngưỡng lâu đời được tiếp nối bởi nhiều thế hệ. Báo cáo bế mạc Hội thảo của PGS. TS Ngô Đức Thịnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian, đã nêu lên vai trò của đạo Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt từ bao đời nay. Hội thảo tập trung được nhiều cách đặt vấn đề mới và gợi mở nhằm giúp cho việc hiểu và cảm nhận sâu hơn về một loại hình tín ngưỡng tôn giáo vừa quen, vừa lạ đối với nhiều người chúng ta.

Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã có hai tác giả tham gia Hội thảo.

(N.K.H)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHON SANH CAO ĐÀI CHIẾU MINH NHIỆM KÌ II (2001 - 2005)

Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 4 năm 2001, Cao Đài Chiếu Minh đã tiến hành Đại hội Đại biểu Nhon sanh nhiệm kỳ II (2001 - 2005) tại Toà thánh Long Châu, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ. 400 đại biểu từ các Hộ đạo và các cơ quan Trung ương của Hội thánh đã về dự Đại hội.

Đến dự Đại hội có đại diện Ban, Ngành Trung ương và địa phương. Các phái Cao Đài và các tôn giáo bạn đã tham dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết chương trình hành đạo 5 năm qua (1996 - 2000) và thấy rằng toàn phái đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đường hướng hành đạo, thu được những kết quả tốt đẹp về nhiều mặt như mở các lớp giáo lý hạnh đường; học tập chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia phong trào "xóa đói giảm nghèo" cũng như các hoạt động từ thiện xã hội; không có chức sắc, chức việc nào vi phạm pháp luật Nhà nước.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Hiến chương và chương trình hành đạo nhiệm kỳ II. Bản Hiến chương nêu rõ: "Tôn giáo là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc, gắn với vận mệnh quê hương đất nước. Nay trước tình hình mới của nước nhà và cơ đạo, toàn thể chức sắc, chức việc và đạo tâm nam, nữ hãy phát huy truyền thống đoàn kết, hành đạo, yêu nước... tham gia các hoạt động từ thiện xã hội vì lợi ích của nhơn sanh, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam..."

Các đại biểu Đại hội đã cực lực phản đối một số người lợi dụng tôn giáo phá đạo hại đời, gây khó khăn cho đất nước và hứa toàn phái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "phụng Đạo, yêu Nước", gắn bó với dân tộc, tuân theo đúng Hiến chương đã được Nhà nước công nhận, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thuý Trang

TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

TRUNG QUỐC: KITÔ GIÁO ỦNG HỘ VIỆC CHỐNG GIÁO PHÁI

Mục sư Deng Fucun, Tổng thư kí Hội Thánh Tin Lành Trung Quốc đã công bố bức thư ngỏ bày tỏ sự ủng hộ của Hội Thánh Tin Lành đối với Chính phủ trong quyết định cấm giáo phái Pháp Luân Công hoạt động.

Theo mục sư Deng Fucun, việc kiên quyết với các hoạt động giáo phái mang lại niềm tin của tín đồ các tôn giáo đối với chính sách của Nhà nước. Điều đó khẳng định sự phân biệt trong chính sách của Trung Quốc giữa tôn giáo chân chính với các giáo phái cực đoan.

(Theo báo NCG VN)

KITÔ GIÁO AI CẬP PHẢN ĐỐI PHÁI ĐOÀN ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ MỸ

Các chính khách là tín đồ Giáo hội Coptic (Giáo hội Kitô cổ xưa) ở Ai Cập đã lên tiếng phản đối việc Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ cử một phái đoàn tới kiểm tra cái gọi là Kitô giáo Coptic bị ngược đãi tại Ai Cập.

Bình thường, một số giáo sĩ Giáo hội Coptic vẫn phàn nàn Giáo hội của họ không nhận được sự quan tâm đầy đủ của chính quyền; quan hệ giữa Giáo hội này với người Hồi giáo chưa được tốt. Tuy nhiên đây là vấn đề nội bộ Ai Cập và đang dần được trao đổi giải quyết. Việc Mỹ cử phái đoàn tới điều tra việc này là can thiệp vào công việc nội bộ Ai Cập.

Theo AFP

TIỂU VƯƠNG QUỐC ẮP BẮT BA NGƯỜI MỸ TRUYỀN GIÁO TRÁI PHÉP

Cảnh sát các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã bắt ba thanh niên quốc tịch Mỹ làm việc trong một nhóm truyền giáo đã tự ý phân phát các đĩa compact và băng video có nội dung truyền giáo trên đường phố. Đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc gia này.

Khám nơi ở của ba thanh niên này, cảnh sát còn thu giữ thêm 1.200 đĩa compact nữa. Hiện Đại sứ Mỹ tại đây chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Theo AFP

HỘI GIÁO MALAYSIA CÓ NGUY CƠ THÀNH HỘI GIÁO CỰC ĐOAN

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình của Malaysia đã nói tại một cuộc gặp gỡ các đại diện nhà kinh doanh và đại biểu phụ nữ rằng đang có những dấu hiệu Hội giáo Malaysia trở thành Hội giáo cực đoan.

Theo Bộ trưởng, đây không phải lời đe dọa mà là mối lo thật sự đối với đất nước trong tình hình hiện nay. Nếu không thận trọng để điều đó xảy ra thì phụ nữ sẽ là nạn nhân đầu tiên

Theo Reuteur

MALTA TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, TÔN GIÁO

Chính phủ Malta đã cho triển khai các đơn vị quân đội và cảnh sát để bảo vệ các công trình tôn giáo cổ có giá trị văn hóa lớn sau khi một công trình 5000 năm tuổi bị đổ sập do những khai thác, trộm cắp cổ vật.

Bộ trưởng Văn hóa - giáo dục Malta cho hay hiện ở đây có 60 công trình cổ từ 1000 năm trở lên đã được UNESCO công nhận. Vì muốn đảm bảo an toàn cho các công trình này, Nhà nước thường xuyên có kế hoạch tu sửa nhưng việc bảo vệ hàng ngày là rất quan trọng. Chính phủ đã giao cho lực lượng vũ trang thường xuyên bảo vệ các công trình này.

Theo Reuteur

MỘT KIỂU TỔ CHỨC CẦU NGUYỆN CỦA ĐẠO TIN LÀNH Ở SINGAPORE

Để đối phó với việc tín đồ tới các rạp chiếu phim thay vì dự lễ tại nhà nguyện, mục sư Gordon Aw thuộc Hội thánh Tin Lành Giám lý đã thuê hai rạp chiếu phim ở Singapore và nhóm lễ tại đây vào chủ nhật.

Ông Gordon Aw đã thuê một buổi phim vào khoảng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ với giá gần 400 đô la Mỹ mỗi tuần. Vẫn có các buổi chiếu phim và đôi khi cả những trận bóng đá trên màn ảnh và có cả thánh lễ xen vào trong khoảng thời gian trên.

Theo AFP

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trong thời gian qua, Toà soạn Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* đã nhận được tin, bài của các tác giả: Trần Công Hàm, Đặng Nghiêam Vạn, Thích Chơn Thiện, Trần Thiên Hương, Trương Sĩ Hùng, Trần Văn Toàn, Thanh Hà, Phạm Quỳnh, Nguyễn Duy Hình, Lê Đình Phụng, Lê Văn Đính, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Kim Hiền, Nguyễn Kim Sơn, Trần Đình Hằng, Nguyễn Công Lý, Nikulin, Trương Minh Dục, Nguyễn Đức Nhuận, Ngô Phương Bá, Đinh Khắc Thuán, Huy Thông, Đỗ Lan Hiền, Trần Nghĩa Phương, Trần Đăng Sinh, Vũ Dũng, Hoàng Thu Hương, Nguyễn Xuân Hùng, Lê Hữu Tuấn, Đinh Vạn Phấn, Ngô Đức Thịnh, Phan Đăng Nhật, Minh Chi, Lm. Đỗ Quang Chính, Thành Nam Định, Phạm Quốc Thành, Trần Hồng Liên, Lương Thị Thoa, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hiền Đức, Vương Hoàng Trù, Phan Văn Dớp, Nghiêam Văn Thái, Lưu Trường Giang, Trần Thuận, Hà Thúc Minh.

Toà soạn chân thành cảm ơn và mong các tác giả tiếp tục cộng tác.

Toà soạn